

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO BẰNG VÀNG

[Languages Study](#)[Home](#)[CNQTDN](#)[Import and Export](#)[Tips for Enterprise Management](#)

Hình thức thường dùng của điều kiện đảm bảo bằng vàng là giá cả hàng hoá và tổng giá trị hợp đồng mua bán được quy định bằng một đồng tiền nào đó và xác định giá trị vàng của đồng tiền này. Nếu giá trị vàng của đồng tiền đó thay đổi thì giá cả hàng hoá và tổng giá trị hợp đồng mua bán phải được điều chỉnh một cách tương ứng.

Vì giá trị vàng của tiền tệ được biểu hiện qua hàm lượng vàng và giá vàng trên thị trường nên có hai cách đảm bảo khác nhau:

Cách 1:

Quy định một đồng tiền để tính toán và thanh toán trong hợp đồng đồng thời quy định hàm lượng vàng của đồng tiền đó. Khi trả tiền, nếu hàm lượng vàng của đồng tiền đã thay đổi thì giá cả hàng hoá và tổng giá trị hợp đồng mua bán cũng được điều chỉnh một cách tương ứng.

Ví dụ: Khi ký hợp đồng giá 1 tấn gạo là 25 bảng Anh; tổng giá trị hợp đồng là 25.000 bảng Anh; hàm lượng vàng của bảng Anh là 2,48828 gam vàng nguyên chất. Khi trả tiền, hàm lượng vàng của bảng Anh giảm 14,3% tức là giảm còn 2,13281 gam thì giá 1 tấn gạo sẽ được điều chỉnh lên 29,170 bảng Anh và tổng giá trị hợp đồng là 29.170 bảng Anh (sức mua của đồng bảng Anh giảm 16,6%)

Cách đảm bảo này chỉ có thể áp dụng đối với những đồng tiền đã công bố hàm lượng vàng và có tác dụng trong trường hợp Chính phủ chính thức công bố đánh sứt hàm lượng vàng của đồng tiền xuống.

Tuy nhiên, cách đảm bảo này chỉ có giá trị tương đối vì tiền tệ hiện nay không còn được chuyển đổi tự do ra vàng và giá trị thực tế của đồng tiền không phải hoàn toàn do hàm lượng vàng quyết định.

Cách 2:

Quy định một đồng tiền tính toán và thanh toán đồng thời quy định giá vàng lúc đó trên một thị trường nhất định làm cơ sở đảm bảo.

Khi trả tiền nếu giá vàng trên thị trường đó thay đổi so với giá vàng lúc ký kết thì giá cả hàng hoá và tổng giá trị hợp đồng cũng sẽ được điều chỉnh một cách tương ứng.

Cách đảm bảo này phản ánh nhạy bén tình hình biến động của tiền tệ lên xuống nhưng chỉ có hiệu quả khi thị trường vàng tương đối ổn định và chỉ áp dụng ở những nước có liên quan trực tiếp tới vàng và có thị trường vàng tự do.

Trong trường hợp tại nước mà đồng tiền nước đó được dùng để thanh toán không có thị trường vàng tự do hoặc thị trường vàng nước đó không thể nói rõ được tình hình thực tế, người ta có thể căn cứ vào giá vàng trên thị trường vàng của một nước khác.

Ví dụ: Tổng giá trị hợp đồng là 1.000.000 curon Đan Mạch (hàm lượng vàng của curon Đan Mạch là 0,12866 gam vàng nguyên chất). Khi trả tiền căn cứ vào giá vàng thị trường London ngày hôm trước ngày trả tiền của số vàng ngang với trị giá vàng của 1.000.000 curon Đan Mạch (128,66 kg vàng) và tỷ giá bán curon Đan Mạch trên thị trường London của ngày hôm trước hôm trả tiền nhưng số curon này không được ít hơn 1.000.000 curon

Đan Mạch. Người bán hàng có quyền yêu cầu dùng tỷ giá điện hối bán bảng Anh của ngày hôm trước hôm trả tiền tại Copenhagen, Đan Mạch.

-----I love you -----

[Thanh toán bằng thư tín dụng](#)

[Nội dung thư tín dụng](#)

[Quy trình rút vốn theo thủ tục thanh toán trực tiếp \(hay hình thức chuyển tiền\)](#)

[Cách thức mở L/C tại Việt Nam](#)

[Kiểm tra L/C](#)

[Những rủi ro trong thanh toán L/C](#)

[Cách giải quyết sai sót trong thanh toán L/C](#)

[Kiểm tra chứng từ trước khi chấp thuận thanh toán](#)

[Phương thức thanh toán bằng chuyển tiền](#)

[Phương thức nhờ thu kèm chứng từ](#)

[Phương thức nhờ thu hối phiếu trơn](#)

[Điều kiện đảm bảo bằng ngoại hối](#)

[Điều kiện đảm bảo bằng vàng](#)

[Điều kiện đảm bảo bằng rổ tiền tệ](#)

[Nội dung đề từ Séc có hiệu lực](#)

[Hối phiếu](#)

[Kỳ phiếu](#)

[Understanding and Using Letters of Credit, Part I](#)

[Understanding and Using Letters of Credit, Part II](#)

[Irrevocable LC](#)

[Irrevocable LC sample 2008](#)

[Usance LC](#)

[Thanh toán quốc tế](#)

[Letter of Credit](#)

[UCP 600](#)

Any request, pls send msg to YM: michaelhoan

[Thủ tục cấp C/O](#)

[Thủ tục thanh toán](#)

[Thủ tục xuất nhập khẩu](#)